

บาท/ดอลลาร์แข็งค่าหลังข้อมูลศก.สหรัฐออกมาเชิงลบ แต่อ่อนค่าเทียบยูโร

*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นตามสกุลเงินต่างประเทศ หลังดอลลาร์ถูกกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจในเชิงลบของสหรัฐ แต่เงินบาทอ่อนค่าเมื่อเทียบกับยูโร หลังยูโรได้แรงหนุนทางเทคนิคเข้ามาเสริม ทำให้ดีดตัวได้ดีกว่าเงินบาท

*ดอลลาร์ร่วงลงในช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ของสหรัฐ ทำให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้หุ้นและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐดิ่งลง

*ข้อมูลเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ อาทิ ยอดค้าปลีก และกิจกรรมภาคการผลิตที่ชะลอตัว ส่งผลกระทบรอบใหม่ต่อตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเมื่อคืนนี้ ซึ่งทำให้ดัชนี S&P 500 ดิ่งลงถึง 4.4% ขณะที่ราคาพันธบัตรสหรัฐพุ่งขึ้น ทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ดิ่งต่ำกว่าระดับ 2% มาที่ระดับต่ำสุดในรอบ 17 เดือน

*ดอลลาร์ร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์เมื่อเทียบกับเยน และระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับยูโร โดยการดิ่งลงของตลาดหุ้นโตเกียวสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือนครึ่ง ช่วยเพิ่มความต้องการเยน และสกัดแรงซื้อดอลลาร์

*ตลาดจะรอดูข้อมูลสหรัฐ อาทิ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในวันนี้ และรอดูผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.เมื่อวาน อยู่ที่ 32.53 บาท

*09.44 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.42/44 จาก 32.515/535 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.395/465 จาก 32.51/53 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 41.54/65 จาก 41.116/144 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 106.14/16 จาก 105.90 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2824/27 จาก 1.2836 เมื่อวาน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้เพื่อการค้าหรือการดำเนินการใดๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"เข้านีบาทแข็งค่าขึ้นมาพอสมควร หลังจากตัวเลขค่าปลีกสหรัฐ ออกมาต่ำกว่าที่คาด ทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก แต่ level นี้ ก็ถือว่าดอลลาร์ลงมาปรับตัวเลข retail sales ไปแล้วเหมือนกัน" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า ดอลลาร์ช่วงเข้านี้ ถูกกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐ ที่ออกมาในเชิงลบ ทำให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นได้ แต่เนื่องจากดอลลาร์อ่อนค่าสะท้อนกับปัจจัยดังกล่าวแล้ว น่าจะทำให้กรอบการแข็งค่าขึ้นเงินบาทยังจำกัดอยู่ โดยมองแนวต้านของเงินบาทในวันนี้ ไว้ที่ 32.35 ส่วนแนวรับอยู่ที่ 32.45

ขณะที่ บาท/ยูโร เข้านี้อ่อนค่าค่อนข้างมาก แม้ว่าบาทจะแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ แต่ยูโรก็ฟื้นตัวเมื่อเทียบกับดอลลาร์เช่นกัน และดีดตัวได้มากกว่าเงินบาท เนื่องจากได้แรงหนุนทั้งข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐ และปัจจัยทางเทคนิค

ดีลเลอร์ คาดว่า ค่าเงินบาท/ยูโร วันนี้ จะมีแนวรับที่ 41.70 ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 41.45

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้